

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ...

(Tiếp theo trang 1)

quản lý Quỹ ĐPTT tỉnh và Quỹ PTĐ tỉnh để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Quỹ ĐPTT tỉnh tập trung thu hồi vốn đối ứng của các dự án để hoàn trả Quỹ PTĐ tỉnh, thu hồi tiền tạm ứng mua xi măng về cho ngân sách tỉnh, thu nợ khoản lãi vay đầu tư hoàn trả Quỹ; tham mưu cho Hội đồng quản lý Quỹ PTĐ tỉnh ban hành 7 quyết định ứng vốn cho công

tác giải phóng mặt bằng 5 dự án với tổng số tiền hơn 68 tỷ đồng; kết quả kinh doanh đạt 61,9% kế hoạch được giao. Đối với Quỹ PTĐ tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, cơ quan điều hành Quỹ và đơn vị nhận ủy thác đã tích cực đơn đốc thu hồi vốn ứng của 6 dự án với tổng số tiền hơn 87 tỷ đồng, trong đó thu từ 4 dự án được UBND tỉnh phân bổ vốn đầu tư công

năm 2022 để hoàn trả Quỹ gần 26 tỷ đồng và Quỹ thu trực tiếp 2 dự án từ chủ đầu tư hoàn trả hơn 11 tỷ đồng. Tại cuộc họp, đại diện cơ quan điều hành Quỹ ĐPTT tỉnh cũng báo cáo tờ trình về việc phân cấp thẩm quyền quyết định cho vay của Quỹ ĐPTT tỉnh. Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ĐPTT tỉnh và Quỹ PTĐ tỉnh đánh giá cao các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ ĐPTT tỉnh và Quỹ PTĐ tỉnh đã

chủ động khắc phục khó khăn để thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra cũng như chỉ đạo của UBND tỉnh. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ ĐPTT tỉnh và Quỹ PTĐ tỉnh tích cực đơn đốc thu hồi vốn ứng từ các dự án ứng vốn đã đến hạn, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành liên quan và đơn vị nhận ủy thác trong việc thu hồi các khoản vốn ứng; Quỹ ĐPTT tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc tìm

kiếm dự án để thực hiện nhiệm vụ đầu tư trực tiếp; Quỹ PTĐ tỉnh trên cơ sở nguồn vốn thu hồi được chủ động tham mưu Hội đồng quản lý Quỹ ứng vốn cho các dự án trọng điểm theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong đó tập trung ứng vốn cho công tác giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn và đầu tư hạ tầng các khu đất quy hoạch dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Khai mạc kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12

Chiều ngày 18/7, tại Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đã diễn ra lễ khai mạc kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2022, Hội đồng thi số 4 - Nghề thi chăm sóc sức khỏe và xã hội. Các đồng chí: Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Hội Điều dưỡng Việt Nam, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) tới dự.

Với chủ đề “Nâng cao nội lực, sức mạnh nội sinh bằng sức mạnh của kỹ năng nghề”, kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, Hội đồng thi số 4 có 13 thí sinh thuộc 7 đoàn gồm: Hội Điều dưỡng Việt Nam, Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam và các tỉnh, thành phố: Thái Bình, Hà Nội, Lâm Đồng, Phú Thọ, Hải Phòng. Mỗi thí sinh thi trong thời gian 720 phút, chia làm 4 ngày với 4 module: chăm sóc tại viện dưỡng lão, chăm sóc tại bệnh viện, chăm sóc ban ngày và chăm sóc tại nhà. Mỗi module là 2 tình huống mô phỏng thực tế. So với những lần trước, kỳ thi lần thứ 12 có điểm mới là 100% thành viên thi ban giám khảo là thành viên độc lập, không thuộc các đoàn tham gia dự thi. Đây là kỳ thi có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy và khuyến khích người lao động noi chung, học sinh, sinh viên noi riêng tham gia rèn luyện nâng cao trình độ, kỹ năng và năng lực hành nghề.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ thi; đánh giá cao công tác chuẩn bị của Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình và các đơn vị. Đồng chí đề nghị Ban tổ chức kỳ thi thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo hội đồng thi và đơn vị đăng cai bảo đảm mọi điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, thành công. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần xác định đây là cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo. Ban giám khảo thể hiện tinh thần khách quan, công bằng, chính xác trong đánh giá kết quả. Các thí sinh nỗ lực hoàn thành bài thi, coi kỳ thi là dịp để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và kiến thức.

Trong khuôn khổ kỳ thi, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình phối hợp với Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức hội thảo “Xu hướng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực khối ngành sức khỏe”.

HOÀNG LÀNH

KHOÍ DOANH NGHIỆP TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp đồng thời làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; quan tâm chăm lo đời sống người lao động. Tập trung tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như nâng cao chất lượng học tập nghị quyết; chú trọng bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phần mềm “Sổ tay đảng viên điện

tử”, Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu gắn với chương trình chuyển đổi số của tỉnh. Chú trọng công tác phát triển đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm hoàn thành kế hoạch đề ra. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cán bộ được phân công theo dõi đơn vị nắm chắc tình hình, đề xuất kiến nghị, báo cáo cấp ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

GIAO LƯU...

(Tiếp theo trang 1)

hình ảnh người chiến sĩ CSND Công an tỉnh Thái Bình mưu trí, dũng cảm trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, những tấm gương nhiệt huyết, tận tâm, tận lực tham gia phong trào toàn

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Qua chương trình, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nhận thức



sâu sắc hơn về truyền thống vẻ vang của lực lượng CSND; bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSND qua các thời kỳ; lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CSND trong giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân; đồng viên cán bộ, chiến sĩ tích cực, tận giác học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Chương trình đã ghi nhận, tôn vinh 60 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong lực lượng CSND và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trao 5.527 suất quà cho người nghèo

6 tháng đầu năm 2022, MTTQ các cấp huyện Hưng Hà tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các chương trình công tác; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong việc tiếp nhận, phân bổ, trao quà tết đến từng hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, toàn huyện đã trao 5.527 suất quà với tổng trị giá trên 2,7 tỷ đồng; vận động, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 6

nhà đại đoàn kết; tham mưu Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ xây mới 4 nhà cho hộ nghèo. Huy động quỹ “Vì người nghèo” 2 cấp được trên 2,3 tỷ đồng. Ngoài ra, toàn huyện có 13/35 xã, thị trấn đã tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân bảo đảm theo quy định. Thời gian tới, MTTQ huyện tiếp tục tập trung nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây

dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh; xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi cán bộ mặt trận giới với chủ đề “Giải phóng mặt bằng và cải cách hành chính”, triển khai các hoạt động hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, học sinh nghèo; ra mắt trang website của MTTQ huyện; thực hiện tốt công tác giám sát và phân bình xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước...

THANH THỦY

Khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho vợ liệt sĩ tại xã Đông Phương

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Đông Hưng phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Đông Phương tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Phạm Thị Tươi, thôn Thượng, xã Đông Phương.

vậy, Bộ CHQS tỉnh đã hỗ trợ gia đình bà 80 triệu đồng xây nhà tình nghĩa. Sau gần 3 tháng thi công, ngôi nhà 1 tầng rộng 40m² với tổng kinh phí 165 triệu đồng đã được hoàn thành. Nhân dịp khánh thành, bàn giao nhà, đại diện Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện, các ban, ngành, đoàn thể của huyện, xã Đông Phương cùng đông đảo bà con thôn Thượng đã đến chúc mừng, trao kính phỉ hổ trợ, tặng quà cho gia đình bà Tươi.

HIẾU NGHĨA

Bà Phạm Thị Tươi là vợ liệt sĩ Nguyễn Xuân Bình, hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tại biên giới Tây Nam. Bà Tươi thường xuyên đau ốm, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, nhà cửa xuống cấp. Vì

GELEXIMCO THÁI BÌNH LÊN NGÔI HẬU “Trái ngọt” từ đầu tư cho thể thao thành tích cao

Sau 15 năm chờ đợi, bóng chuyền nữ Thái Bình đã khép lại mùa giải vô địch quốc gia năm 2022 với thành tích không thể tuyệt vời hơn khi liên tiếp có chiến thắng thuyết phục trước các đối thủ mạnh như Bộ Tư lệnh Thông tin, VTV Bình Điền Long An và Hóa chất Đức Giang để đăng quang ngôi hậu. Đây là “trái ngọt” từ sự quan tâm, đầu tư nghiêm túc của tỉnh Thái Bình cho thể thao thành tích cao, trong đó có bóng chuyền với niềm tin và hy vọng bóng chuyền nữ sẽ luôn là thương hiệu và niềm tự hào của quê lúa.



Pha tấn công của Geleximco Thái Bình.

như Hóa chất Đức Giang, VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình Doveco. Vượt qua vòng bảng, Geleximco Thái Bình chưa thực sự đạt được kỳ vọng khi chỉ xếp thứ 4, điều này cũng đồng nghĩa đối thủ đầu tiên của các cô gái Thái Bình tại vòng đấu loại trực tiếp là đội nhất bảng B, đương kim vô địch Bộ Tư lệnh Thông tin. Tuy nhiên, điều đó không làm nản lòng các cô gái Thái Bình bởi như đội trưởng Nguyễn Thị Uyên đã từng chia sẻ: Có khó khăn thì mới có

thành công nên chúng em luôn sẵn sàng đón nhận và nỗ lực để vượt qua khó khăn.

Di chuyển lên nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc ngay sau khi vòng bảng kết thúc để có sự chuẩn bị tốt nhất, sang đến vòng đấu loại trực tiếp là một Geleximco Thái Bình hoàn toàn khác so với vòng bảng. HLV trưởng Trần Văn Giáp đã có sự điều chỉnh hợp lý trong chiến thuật thi đấu giúp tất cả các vị trí trên sân của Geleximco Thái Bình đều nhập cuộc từ tin, gắn

kết, phòng ngự tốt và đa dạng mũi tấn công. Nếu như ở trận tứ kết, các cô gái xếp lứa chỉ vượt qua các cô gái áo lính với tỉ số sát sao 3 - 2 thì trong hai trận bán kết và chung kết tỉ số đều rất thuyết phục 3 - 0 đã cho thấy nỗ lực, quyết tâm, thi đấu ổn định và sự ăn ý từ phòng ngự đến tấn công. Ở trận chung kết, bên cạnh sự xuất sắc của ngoại binh Polina Rahimova phải kể đến đội trưởng Nguyễn Thị Uyên với nhiều pha tấn công hiểm hóc; Đinh Thị Trà Giang,

Trần Thị Thơm với những pha chắn bóng linh hoạt, phòng thủ tốt; libero Bùi Thị Huệ với sự nhanh nhạy trong phán đoán tình huống...

Sau chức vô địch làm nức lòng người hâm mộ, chia sẻ đầu tiên của HLV trưởng Trần Văn Giáp là “Tôi gửi chiến thắng cho người hâm mộ Thái Bình, đây là một chiến thắng lịch sử của đội”. HLV trưởng Trần Văn Giáp cho biết: Bóng chuyền Thái Bình đã trải qua một giai đoạn thăng trầm với rất nhiều sự thăng trầm. Năm nay, được sự quan tâm của tỉnh cũng như của nhà tài trợ, đội được tăng cường thêm Polina Rahimova là VĐV đẳng cấp, đã chơi rất tốt và là động lực cho các đồng đội cùng tiến lên. Với sự hiệu quả của cả tập thể, Geleximco Thái Bình đã cố gắng qua từng trận để đi đến chung kết, thi đấu rất tốt và đạt được kết quả như mong muốn.

Chia sẻ sau chiến thắng của bóng chuyền nữ Thái Bình, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xúc động: Là người làm công tác thể thao qua nhiều năm, tôi rất vui mừng về thành tích của đội bóng chuyền nữ Thái Bình sau 15 năm đã tìm được vị trí của mình. Có được thành tích như hôm nay, đạt được kết quả như mong muốn. Chia sẻ sau chiến thắng của bóng chuyền nữ Thái Bình, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xúc động: Là người làm công tác thể thao qua nhiều năm, tôi rất vui mừng về thành tích của đội bóng chuyền nữ Thái Bình sau 15 năm đã tìm được vị trí của mình. Có được thành tích như hôm nay, đạt được kết quả như mong muốn.

Thành công từ giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2022 là động lực to lớn để Geleximco Thái Bình noi gương, thể thao thành tích cao Thái Bình noi chung nỗ lực hơn nữa, hướng tới các giải đấu quan trọng sắp tới mà trước mắt là giải bóng chuyền nữ Bóng rổ vàng tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thái Bình lần thứ IX diễn ra vào tháng 10 và Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX diễn ra vào tháng 11 tại Quảng Ninh.

TÚ ANH

TIỀN HẢI...

(Tiếp theo trang 1)

bám sát chủ trương, nghị quyết của tỉnh, của huyện để triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Hoạt động giám sát được tăng cường, chú trọng giám sát chuyên đề, tập trung vào những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Công tác tiếp xúc cử tri bảo đảm dân chủ, công khai, nhiều kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND huyện được chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, hầu hết các ngành kinh tế của Tiền Hải phục hồi và tăng trưởng nhanh sau dịch Covid-19, tăng 14,38% cao hơn cùng kỳ 3 năm qua; sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tích cực, vụ lúa xuân được mùa, năng suất cao; chương trình OCOP được triển khai tích cực. Thu ngân sách đạt kết quả khá. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

Giai đoạn 2021 - 2030, thành phố Thái Bình sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực và tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, bảo đảm cung cấp dịch vụ đến 100% người nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn. Phần đầu tăng trưởng dự bình quân hàng năm từ 7 - 8%; hiệu suất sử dụng vốn đạt 99%; tỷ lệ nợ xấu dưới 0,2%.

Nhân dịp này, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, UBND thành phố đã khen thưởng 39 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78 trên địa bàn thành phố.

Advertisement for COVID-19 testing services. Text: 'Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19'. Hotline: 1800 9402 - 0227.3831.398. Includes QR code and address: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.